



สรุปมติของการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒

วันจันทร์ที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๒

(รับรองรายงานการประชุม วันจันทร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒)

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1	ประธาน	<p>1. ประธานฯ กล่าวต้อนรับกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน ได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณวัฒนา เสถียรสวัสดิ์ และนายอำนวยการ เนตยสุภา ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และแสดงความยินดีกับนายชุมพล พรประภา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ในคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงศาสตราจารย์ธรรมศักดิ์ สมมาตย์ อดีต คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยและอดีตคณบดีคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์</p> <p>2. ประธานฯ มอบฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยนำเสนอข้อมูลในเอกสารเพิ่มเติมดังนี้</p> <p>1) ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2552 และแบบเสนอข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</p> <p>2) Kasetsart University Profile Academic Year 2008 ข้อมูล ณ ธันวาคม พ.ศ. 2551</p> <p>3. ทวนการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉลอง 100 ปี ราชวงศ์ วัชชุก</p> <p>4. สรุปวาระการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2551</p> <p>5. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติด 2 อันดับสุดขออุดหนุนกิจกรรม 2551</p>	ที่ประชุมทราบ
2	บัณฑิตวิทยาลัย	<p>ขอเปลี่ยนชื่อหลักสูตรที่เคยบรรจุ ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ปี 2550</p> <p>การอนุมัติรับนิสิตเข้าศึกษาในระดับ ปริญญาเอกเป็นกรณีพิเศษ</p>	<p>อนุมัติ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้มหาวิทยาลัยฯ ผลักดันให้มีการเปิดหลักสูตรที่มีความร่วมมือระหว่างหลายคณะ/ หลายหน่วยงาน โดยอาจเปิดหลักสูตรในลักษณะสหกิจศึกษา ซึ่งจะเป็นการตอบสนองในเรื่องการผลิตบัณฑิตได้ตรง ตามความต้องการของประเทศอย่างแท้จริง</p> <p>ที่ประชุมได้มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง และมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้</p> <p>1. ให้มหาวิทยาลัยฯ กำชับภาควิชาและบัณฑิตวิทยาลัยกำหนดมาตรการในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร เข้าศึกษาอย่างเข้มงวดและให้มีความละเอียดรอบคอบ รัดกุมมากยิ่งขึ้น โดยไม่ให้เกิดกรณีเช่นนี้อีก</p> <p>2. ให้มหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบคุณสมบัติของนิสิตปัจจุบันที่เข้าศึกษา หากมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนให้นำเสนอ สภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาในคราวเดียว ทั้งนี้ หากเกิดกรณีผิดพลาดเช่นนี้อีก ควรพิจารณาโทษผู้รับผิดชอบ</p>

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2 (ต่อ)			3. ควรมีเหตุผลประกอบการตัดสินใจรับเข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษจากคณะผู้รับผิดชอบ เช่น ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ความสามารถพิเศษของนิสิต และมอบที่ประชุมคณะผู้ตั้งข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะในการขออนุมัติกรณีที่มีปัญหา เพื่อสภามหาวิทยาลัยฯ จะได้นำมาประกอบการพิจารณาร่วมด้วย ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานข้อมูลชี้แจงเหตุผลที่เหมาะสมประกอบการตัดสินใจรับเข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษแล้วให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
3	สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ขอเปลี่ยนแปลงวันประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 7/2552 จากวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 เป็นวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2552	
4	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	<p>การจัดสรรเงินรายได้คงเหลือจากการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาประจำปีการศึกษา 2545 – 2550 วาระที่ 5.11 ในการประชุมครั้งที่ 10/2551 วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ที่ประชุมได้ให้ข้อสังเกตเพิ่มเติม ดังนี้</p> <p>1) เนื่องจากยังไม่ได้มีการจัดตั้งสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทยอย่างเป็นทางการ และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษายังไม่ได้ส่งมอบเงินรายได้คงเหลือจากการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ให้กับมหาวิทยาลัยฯ เมื่อพิจารณาในแง่กฎหมายทางการเงินและบัญชีแล้ว มหาวิทยาลัยฯ ควรดำเนินการตามกระบวนการที่ถูกต้องและชัดเจน</p> <p>2) เงินรายได้ฯ คงเหลือที่ สกอ. จะจัดสรรให้มหาวิทยาลัย/สถาบัน จำนวนทั้งสิ้น 31,351,187.59 บาท (สามสิบเอ็ดล้านสามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดบาทห้าสิบบาทเก้าสตางค์) นั้น รวมดอกผลด้วยหรือไม่ และหากยังไม่มีการพิจารณาดำเนินการใด ๆ ควรเสนอให้นำฝากธนาคาร เพื่อเป็นการเพิ่มดอกผลของยอดเงินดังกล่าว”</p>	เห็นชอบ
		สรุปข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	<p>ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1. การประเมินและพิจารณาเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องในระดับนโยบาย ซึ่งที่ประชุมฯ ควรนำข้อมูลนี้มาในการประชุมอีกครั้งหนึ่ง 2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ควรกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาภาวะการหางานทำรองรับบัณฑิตจบใหม่ 3. การพัฒนาคุณภาพนิสิตที่รับเข้าศึกษา เสนอให้มีการจัดหลักสูตรเสริมสำหรับนิสิตที่มีคะแนนต่ำ 4. ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารมหาวิทยาลัย หน้า 1 ข้อ 1.2 การออกกลางคันหรือพ้นสภาพของนิสิต ระดับปริญญาตรี สาเหตุไม่มาลงทะเบียนเรียน 40% มีผลกระทบต่อการศึกษาหรือไม่ หรือจำนวนรับนิสิตที่ประมาณการไว้ มีจำนวนลดลงทุกปีหรือไม่</p> <p>อธิการบดีได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า มหาวิทยาลัยฯ ได้มอบกองกิจการนิสิตดำเนินการเป็นมาตรการเร่งด่วนเพื่อดูแลเกี่ยวกับการดำเนินงานทำของนิสิต โดยจะนำผลการดำเนินการเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ ทราบต่อไป สำหรับการจัดหลักสูตรเสริมให้กับนิสิตที่มีความบกพร่องทางวิชาการ มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการในช่วงก่อนเปิดเทอม ณ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นวิทยาเขตภูมิภาค ส่วนจำนวนตัวเลขสาเหตุไม่มาลงทะเบียนเรียน 40% เป็นตัวเลข 40% ของ 4% ไม่ใช่จำนวนรวมทั้งหมด การลาออกและไม่มาลงทะเบียนมีสาเหตุมาจากการสอบแบบ admission โดยใช้คะแนน O-NET และ A-NET ที่เปิดโอกาสให้กับนิสิตนักศึกษาสามารถนำคะแนนที่ใช้เลือกสถานศึกษาไปแล้วกลับไปใช้สมัครเข้าศึกษาในสถานศึกษาใหม่ได้อีก</p>

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4 (ต่อ)		แต่งตั้งคณบดี คณะมนุษยศาสตร์	<p>ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์วิไลศักดิ์ กิ่งคำ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ระดับ 9 สังกัดภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ ดำรงตำแหน่งในการบริหารเป็นคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 สืบต่อจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงนุช ศรีอัญญาพร</p> <p>กรรมการได้เสนอแนะว่า ในหัวข้อ 9.2.3 แผนการบริการวิชาการ เสนอขอให้มีการจัดตั้งศูนย์แปลภาษาเพื่อบริการแก่บุคลากรและนิสิต รวมถึงเป็นการช่วยให้นิสิตได้ฝึกการแปลภาษาอีกทางหนึ่งด้วย</p> <p>ประธานฯ มอบนายศิริ ชมชาญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานคณะกรรมการดำเนินการติดตามผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก รับข้อเสนอแนะดังกล่าวเสนอต่อคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ในคราวที่จะเชิญมาแถลงนโยบายและวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการฯ และคณะกรรมการฯ จะทำหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงานของคณบดีฯ เมื่อดำรงตำแหน่งครบ 1 ปี แล้วว่าได้ดำเนินการตามที่ได้แถลงไว้หรือไม่และจัดทำรายงานเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ ต่อไป</p>
		แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ผู้อำนวยการสถาบันคั้นคว่ำ และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร	<p>ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้</p> <p>1. เห็นชอบนโยบายและภารกิจของสถาบันคั้นคว่ำและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแผนกลยุทธ์การบริหารจัดการของสถาบันฯ ในวัตถุประสงค์ที่ 3 เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรภายในประเทศ ลดการนำเข้าวัตถุดิบฯ โดยสถาบันฯ ได้ผลิตโปรตีนเกษตรมาประมาณ 30 - 40 ปี ตั้งแต่สมัยก่อตั้งสถาบันฯ ซึ่งในการผลิตโปรตีนเกษตรตั้งแต่เริ่มใช้วัตถุดิบที่เป็นถั่วเหลืองสกัดนำเข้าจากต่างประเทศไม่ได้มีการนำถั่วเหลืองภายในประเทศมาใช้ ปัจจุบันมีผู้ผลิตโปรตีนเกษตร ประมาณ 2 - 3 ราย ซึ่งถือว่าสถาบันฯ เป็นผู้ผลิตรายใหญ่รายหนึ่ง ปัจจุบันผลิตประมาณ 150 ตันต่อปี 150 ตันของผลิตผลเท่ากับ 150 ตัน ของวัตถุดิบที่นำเข้าจากต่างประเทศ ในภาพรวมรายได้หลักของสถาบันฯ 180 - 190 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากโปรตีนเกษตรที่มีการผลิตมาอย่างต่อเนื่อง สถาบันฯ มีการกำหนดแผนกลยุทธ์มาโดยตลอดว่าจะลดการนำเข้าวัตถุดิบแต่ในทางปฏิบัติยังคงนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศมาตลอด ผู้ผลิตโปรตีนเกษตรทุกรายต้องนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ แต่ในฐานะที่เป็นสถาบันฯ จะดำเนินการอย่างไรในการลดการนำเข้าวัตถุดิบและเสนอให้อธิการบดีนำไปพิจารณาในกรณีที่รัฐบาลเบลเยียมได้สนับสนุนช่วยเหลือเงินและเครื่องจักรในการจัดตั้งโรงงานสกัดน้ำมันถั่วเหลือง โดยกระบวนการสกัดอื่น ซึ่งสามารถดัดแปลงเป็นกระบวนการสกัดเย็นได้ และมอบให้กรมวิชาการเกษตรดำเนินการบริเวณหน้าฟาร์มไก่ของมหาวิทยาลัยฯ แต่ยังไม่ได้มีการดำเนินการใด ๆ ต่อ ซึ่งรัฐบาลเบลเยียมมีความไม่พอใจประเทศไทยเป็นอย่างมาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่จะสามารถดูแลเรื่องนี้ได้ มีสถาบันคั้นคว่ำและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมีความรู้เรื่องคุณภาพเป็นอย่างดี ควรขอความร่วมมือกับกรมวิชาการเกษตรเพื่อพลิกฟื้นโรงงานและช่วยกอบกู้ภาพลักษณ์ของนักวิชาการไทยต่อรัฐบาลเบลเยียมเพื่อแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่มอบให้เรามีประโยชน์ ถ้าสามารถนำมาผลิตโปรตีนเกษตรได้ หวังว่ามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์จะเป็นผู้นำในการใช้เครื่องมือที่มีอยู่และนำถั่วเหลืองภายในประเทศมาใช้ประโยชน์ เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรอีกทางหนึ่ง</p>

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4 (ต่อ)			<p>ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า แผนกลยุทธ์ฯ ของสถาบันฯ นั้น ผู้สมัครใจเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันฯ จะต้องใช้จัดทำนโยบายและวิสัยทัศน์ เสนอต่อประชาคม ซึ่งจะมีการพิจารณาตามกระบวนการ ต่อมาในภายหลังเมื่อได้รับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสถาบันฯ แล้ว จะต้องนำเสนอ นโยบายและวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ที่มีความสมบูรณ์ต่อคณะกรรมการดำเนินการติดตามผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก จึงขอให้ นายศิริ ชมชาญ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานคณะกรรมการฯ แจ้งข้อเสนอดังกล่าวกับผู้ที่จะได้รับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันฯ เพื่อจะได้นำไปจัดทำแผนปฏิบัติการในช่วงระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง</p> <p>2. อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันคั้นคว่ำและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - นายมนตรี คงตระกูลเทียน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ - ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์ ปิติปัญญา กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ เป็นกรรมการ - ประธานสภาข้าราชการ มก. เป็นกรรมการ - ผู้แทน ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 1 คน เป็นกรรมการ - ผู้แทนข้าราชการและพนักงานในสถาบันคั้นคว่ำและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป จำนวน 3 คน เป็นกรรมการ - หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี เป็นเลขานุการ
		การนำเสนอ นโยบายและวิสัยทัศน์ต่อสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (รองศาสตราจารย์สุวพงษ์ สวัสดิ์พาณิชย์)	ที่ประชุมทราบ
		การนำเสนอ นโยบายและวิสัยทัศน์ต่อสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของคณบดีวิทยาลัยพานิชยนาวินาชาติ (พลเรือเอก สุพิทย์ อำนวย)	ที่ประชุมทราบ
		การนำเสนอ นโยบายและวิสัยทัศน์ต่อสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ (รองศาสตราจารย์พรทิพย์ ไชยโส)	ที่ประชุมทราบ
		การนำเสนอ นโยบายและวิสัยทัศน์ต่อสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ (รองศาสตราจารย์สาโรช อังสุมาลิน)	ที่ประชุมทราบ
		ข่าวประชาสัมพันธ์ มก. ปีที่ 26 ฉบับที่ 112 วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 ถึงปีที่ 27 ฉบับที่ 6 วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2552	ที่ประชุมทราบ และกรรมการได้สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าเป็นที่พึงพอใจหรือไม่ และเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นแล้วอยู่ในระดับใด อธิการบดีได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ นอกจากนี้ การประชาสัมพันธ์ในหนังสือพิมพ์แล้ว ได้มีการจัดรายการ KU Online ทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ด้วย โดยจะเชิญ นิสิตหรือนักวิจัยมาออกรายการ ใช้เวลาประมาณ 20 นาที สามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้ และจะนำข้อมูลการประชาสัมพันธ์มารายงานให้สภามหาวิทยาลัยฯ ทราบในโอกาสต่อไป

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5	คณะเศรษฐศาสตร์	ขออนุมัติโครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	<p>อนุมัติ โดยมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การศึกษาในระดับปริญญาเอกที่มีกำหนดระยะเวลาในการศึกษา 3 ปีนั้น โดยส่วนใหญ่ผู้เรียนจะไม่สามารถจบการศึกษาได้ภายใน 3 ปี ซึ่งอาจจะประสบปัญหาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ไม่เพียงพอ จึงขอให้มีการบริหารจัดการให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนิสิตจบการศึกษากายในระยะเวลาที่กำหนด โดยคำนึงถึงคุณภาพการศึกษาด้วย 2. การศึกษาในระดับปริญญาเอกต้องใช้ทุนทรัพย์เป็นจำนวนมากในการศึกษาค้นคว้าวิจัย เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นการสนับสนุนการทำวิจัยของนิสิต คณะฯ ควรคำนึงถึงแหล่งสนับสนุนทุนสำหรับจัดทำวิทยานิพนธ์ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน เช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงพลังงาน และบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) และอื่น ๆ เพื่อให้งานวิจัยมีคุณภาพในเชิงลึกและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น
		ขออนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552	<p>อนุมัติ โดยมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. โดยปกติโครงสร้างพื้นฐานของหลักสูตรทั้งหลายจะอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของภาควิชาในขณะที่หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ) เป็นหลักสูตรส่วนกลางของคณะ โดยตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการเฉพาะ นับว่าเป็นข้อดีในการบูรณาการหลายสาขาในคณะฯ มารวมกัน แต่อาจประสบปัญหาเรื่องความยั่งยืนในการบริหารจัดการ โดยส่วนกลาง จึงควรมีแผนรองรับและจัดให้มีหน่วยประสานงานกลางสำหรับนิสิต 2. หลักสูตรหน้า 47 บรรทัดที่ 1 คำว่า “สถาบันสถาบันการศึกษา” เขียนซ้ำกัน และ คำว่า “อีก 1 ใบ” ควรใช้คำว่า “1 ปริญญา หรือ 1 สาขา” 3. หลักสูตรควรเน้นการรับนิสิตจากต่างประเทศ เนื่องจากปัจจุบันประเทศต่าง ๆ ให้ความสนใจหลักสูตรทางด้านเศรษฐศาสตร์ การบริหารจัดการ และเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ซึ่งจะช่วยให้การใช้ภาษาอังกฤษของนิสิตในหลักสูตรมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 4. ขอให้คณะฯ ตรวจสอบเอกสาร สมอ. 02 แบบรายงานข้อมูลการพิจารณาการอนุมัติเห็นชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรี ข้อ 7 เกณฑ์การวัดผล เกณฑ์อื่น ๆ “ก่อนจบการศึกษาต้องผ่านการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 550 หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0 หรือผ่านการสอบภาษาอังกฤษตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ควรเป็นข้อกำหนดที่ระบุไว้ในข้อ 8 เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรหรือไม่ 5. หลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรที่เน้นการปฏิบัติ ควรจัดผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้ประกอบการเป็นอาจารย์ร่วมสอนด้วย โดยมีการเข้าร่วมสังเกตการณ์จากกรณีศึกษาจริงในสถานประกอบการ ทั้งในด้านการเงิน การตลาด และการผลิต ทั้งนี้ จะต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรทุกปีเพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยทันเหตุการณ์

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6	คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์	ขออนุมัติโครงการหลักสูตร- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนารัฐพยาบาลมนุษย์- และชุมชน (ภาคพิเศษ) คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	อนุมัติ และมีข้อสังเกตเพิ่มเติมดังนี้ 1. จุดคุ้มทุนตามจำนวนรับนิสิตค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์พิเศษ ซึ่งจะมีภาระงานค่อนข้างมาก 2. การผลิตบัณฑิตในปัจจุบันควรมีการศึกษาความต้องการที่แท้จริงของสังคม และทุกโครงการฯ ที่นำเสนอควรมีการวิเคราะห์ในเรื่องกลุ่มเป้าหมายที่จะรับเข้าศึกษาและผลผลิตซึ่งหมายถึงบัณฑิตที่จบการศึกษาออกไปแล้วจะสามารถทำงานในสาขาใด นอกเหนือจากเรื่องต้นทุนรายรับและรายจ่ายเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา 3. การเปิดสอนหลักสูตรควรมีการสำรวจปัญหาทรัพยากรมนุษย์ในชุมชนและให้ผู้เข้าศึกษาได้นำองค์ความรู้ที่ได้กลับไปพัฒนาชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ และเนื้อหาของหลักสูตรควรเป็นเนื้อหาที่สามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนซึ่งประชาชนได้รับประโยชน์เป็นหลัก ประธานฯ ขอให้คณะฯ รับข้อสังเกตไปพิจารณา และนำเรื่องปัญหาชุมชนเข้าสู่ชั้นเรียนเป็นสำคัญ โดยเฉพาะการทำวิทยานิพนธ์ โดย นายชุมพล พรประภา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ยินดีร่วมเป็นที่ปรึกษาในโครงการฯ
7	คณะเกษตร กำแพงแสน และบัณฑิตวิทยาลัย	ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพพืช แผน ก แบบ ก 1 และแผน ก แบบ ก 2 และหลักสูตรวิทยาศาสตร- มหาบัณฑิต สาขาวิชาอารักขาพืช แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2551	อนุมัติ โดยมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่าเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร- มหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพพืช และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอารักขาพืช เนื่องจากหลักสูตรแบบ ก 1 มีหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต และแบบ ก 2 มีหน่วยกิต วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต ดังนั้น คุณภาพหรือจำนวนของการตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์ ควรมีความแตกต่างกัน
		ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการทางดิน แผน ก แบบ ก 1 และแผน ก แบบ ก 2 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552	
8	สถาบันอินทรีจันทร์สถิตย์เพื่อการ คั้นคว่ำและพัฒนาพืชศาสตร์	ขออนุมัติปรับ โครงสร้างสถาบันอินทรีจันทร์สถิตย์เพื่อการคั้นคว่ำและพัฒนาพืชศาสตร์	อนุมัติ
9	สถาบันคั้นคว่ำและพัฒนา ระบบนิเวศเกษตร	ขออนุมัติปรับ โครงสร้างสถาบันคั้นคว่ำและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร	
10	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ขออนุมัติปรับ โครงสร้างสำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์	
11	สำนักประกันคุณภาพ มก.	รายงานประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
			เห็นชอบตามเอกสารรายงาน และมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1. รายงานประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2550 เป็นรายงานที่ดีมีความครอบคลุมการดำเนินงานในทุกเรื่อง และผลการประเมินคุณภาพภายในดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2549

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11 (ต่อ)			<p>2. มหาวิทยาลัยฯ ควรให้ความสนใจตัวบ่งชี้ที่มีคะแนนผลการประเมิน 1 จากคะแนนเต็ม 3 ซึ่งไม่น่าเป็นที่พึงพอใจและไม่บรรลุเป้าหมาย ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และแนวการปรับปรุงพัฒนา</p> <p>ในภาพรวมของสถาบันแยกตามองค์ประกอบคุณภาพ ได้มีการนำไปใช้ประโยชน์หรือไม่ ในบทสรุปผู้บริหารมีข้อเสนอแนะทุกองค์ประกอบ โดยเฉพาะองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนการดำเนินงาน โดยมีข้อเสนอแนะว่าควรมีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ที่ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ และควรพิจารณาตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานที่ไม่บรรลุเป้าหมาย วิเคราะห์วางแผนอนาคตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ใน 5 และ 10 ปี ข้างหน้า สำหรับข้อเสนอแนะอื่น ๆ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ควรนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการบริหารจัดการ</p> <p>3. สรุปคะแนนตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน หน้า 198 ตารางที่ 3 มีข้อสังเกตในองค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา องค์ประกอบที่ 6 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ คะแนนเฉลี่ยตามตัวบ่งชี้ กระบวนการ ได้คะแนนเต็ม 3 ผลการประเมินดีมาก แต่ไม่มีข้อมูลของผลผลิตและปัจจัยนำเข้าเกิดจากปัญหาอะไรและมีการดำเนินการอย่างไรให้มีข้อมูลเหล่านี้</p> <p>รองศาสตราจารย์กมลพรรณ นามวงศ์พรหม กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน ตัวบ่งชี้ที่มีคะแนนผลการประเมิน 1 สาเหตุเกิดจากจำนวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ตำแหน่งทางวิชาการระดับศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และจำนวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำยังต่ำกว่าเกณฑ์ จึงทำให้องค์ประกอบที่ 2 ได้คะแนนประเมินต่ำ โดยภาพรวมของมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาจากปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และผลผลิตแล้ว จะเห็นได้ว่าปัจจัยนำเข้าอยู่ในระดับดี แต่ด้านกระบวนการและผลผลิตอยู่ในระดับดีมาก</p> <p>สำหรับองค์ประกอบที่ 3, 6 และ 8 ไม่มีข้อมูลของผลผลิตและปัจจัยนำเข้าเป็นเพราะตัวบ่งชี้คุณภาพใน 3 องค์ประกอบนี้มีลักษณะเป็นตัวบ่งชี้ที่วัดคุณภาพของกระบวนการทั้งหมด</p> <p>ผลจากการประเมินคุณภาพภายใน โดยเฉพาะข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยฯ จะนำมาวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนพัฒนาและปรับปรุงแก้ไข ผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาฯ นี้จะได้รับการตรวจสอบอีกครั้งในการประเมินคุณภาพรอบปีการศึกษาถัดไป</p> <p>ในเรื่องของการไม่บรรลุเป้าหมาย มหาวิทยาลัยฯ ได้ปรับกลยุทธ์ให้มีการถ่ายทอดเป้าหมายไปสู่หน่วยงานภายในและมีการติดตามผลงานทุก 2 เดือน เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนหน่วยงานที่ประสบปัญหาอุปสรรค ป้องกันไม่ให้มีผลกระทบกับเป้าหมายรวมได้ น่าจะช่วยให้มหาวิทยาลัยฯ สามารถควบคุมเป้าหมายให้บรรลุได้</p>

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11 (ต่อ)			เนื่องจากเอกสารรายงานประกันคุณภาพมีรายละเอียดมาก นอกเหนือจากข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในที่ประชุมฯ วันนี้แล้ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ สามารถส่งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมภายหลังได้โดยตรงที่รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพ
12	อธิการบดี	แต่งตั้งกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย รวม 12 คน	อนุมัติ โดยกรรมการฯ ได้มีข้อเสนอแนะว่า ขอให้มหาวิทยาลัยฯ ผลักดันให้ทุกคณะจัดตั้งสมาคมนิสิตเก่าให้ครบทุกคณะเพื่อเข้าร่วมเป็นกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และขอทราบผู้กำหนดหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ชุดนี้ว่า กำหนดโดยคณะกรรมการฯ หรือมหาวิทยาลัยฯ เป็นผู้กำหนด และมีการรายงานผลการดำเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัยฯ หรือไม่ อธิการบดีได้ชี้แจงว่า หน้าที่ของกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยกำหนดตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2541 ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาอธิการบดีในภารกิจที่จะส่งเสริมมหาวิทยาลัยฯ ให้มีความก้าวหน้าบรรลุตามวัตถุประสงค์ และมีการนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัยฯ
13	คณะกรรมการนโยบาย โครงการพิเศษของ มก.	ขออนุมัติกำหนดระเบียบว่าด้วยการบริหาร โครงการพิเศษของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551	อนุมัติ
14	อ.ก.ม. มก.	การพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ 3 ราย รองศาสตราจารย์ 3 ราย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 11 ราย	ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบ
15	คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา	การขออนุมัติเพิ่มเติมเงื่อนไขของนิสิตที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2548 และยกเลิกเงื่อนไขของนิสิตที่เข้าศึกษาในปี 2552 ตามข้อเสนอแนะของบัณฑิตวิทยาลัย	
16	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร 2 หลักสูตรคือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวผลิตภัณฑ์ แผน ก แบบ ก 1 และแผน ก แบบ ก 2 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวผลิตภัณฑ์ แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 และแบบ 2.2	
17	คณะเกษตร และบัณฑิตวิทยาลัย	การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร 2 หลักสูตรคือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ แผน ก แบบ ก 2 และหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ แบบ 2.1	
18	คณะอุตสาหกรรมเกษตร และบัณฑิตวิทยาลัย	การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ แผน ก แบบ ก 2	
19	คณะวิทยาศาสตร์	การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี	
20	คณะวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์	การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์	
21	อนุกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ประจำ มก.	อนุกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอลาออกจากตำแหน่ง	

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
22	กองวิเทศสัมพันธ์	บันทึกการหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับประเทศอิสราเอล	ที่ประชุมทราบ
23	ประธานอนุกรรมการอุทธรณ์ และร้องทุกข์ประจำ มก.	ขออนุมัติแต่งตั้งอนุกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (นายธิตี กนกทวีฐากร เป็นอนุกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แทน นายภิรมย์ ศรีจันทร์)	อนุมัติ
24	กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1. ระบบรักษาความปลอดภัยในอาคาร เสนอขอให้มหาวิทยาลัยซักซ้อมมาตรการในการดูแลและรักษาความปลอดภัย ภายในอาคาร 2. การเป็นผู้นำการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ควรมีแนวทางดำเนินการที่จะทำให้มหาวิทยาลัยเลื่อนขึ้นเป็น ลำดับที่ 1 3. รูปแบบการนำเสนอข้อมูลประกอบการประชุมควรปรับการจัดรูปแบบเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาข้อมูล	ที่ประชุมทราบ

ที่มาข้อมูล : กองกลาง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://emeeting.ku.ac.th> โดย Login ผ่าน Account Nontri